



TÌNH XÓT XA VỪA

CHẠM

Xin vỗ tay cho đều khi đêm đồ xuống đời ta Xin vỗ tay cho
đều Khi tình trôi đã trôi xa Nụ cười đã cuốn ta đi một ngày lại thấy ta
về Xin đứng yên trong chiều Trên môi thở khói quạnh hiu Xin đứng yên trong
chiều Phơi tình cho nắng khô mau Về đây thân xác hư hao Đêm đêm nằm nghe
là than van chút niềm đau ngọt ngào Một ngày trên

The musical score is written on five staves in a single system. It features a treble clef, a key signature of three flats (B-flat, E-flat, A-flat), and a 2/4 time signature. The tempo is marked 'CHẠM' (slow). The melody includes several triplet markings (indicated by a '3' over a bracket) and a fermata over the final note of the piece.



vai bảo tổ người ngoai nhìn đời quanh đây hết những mê say Lòng chùng đăm
 ... chân nhớ phố lang thang Đời tình nuôi quên những sáng mênh mông Trả lại hôm

mê sớm tối qua đi ở hờ Từng ngày chôn...
 nay bốn phía thình không ngờ ... ngàng Xin vỗ tay cho

đều Trong tim giọt máu vira khô Xin vỗ tay cho đều Mọi người thôi những âm

ha Một lời tình cuối vu vợ Một ngày tình xót xa vira Xin đứng yên trong

chiều Lao xao từng bóng hoàng hôn Xin đứng yên trong chiều Treo tình trên chiếc đỉnh

không Gặp ghènh nhiều kiếp lưu vong Ta lẫn đời đã

quá. Đôi tay vẫn còn ôm mịt mù

Sheet Tình xót xa vừa, file .PDF

"Xin vỗ tay cho đều khi đêm đổ xuống đời ta"

* Tuyên bố từ chối bản quyền

Sheet Tình xót xa vừa của tác giả Trịnh Công Sơn đăng ở đây nhằm mục đích hỗ trợ tập đàn, tập hát giải trí và lưu trữ. Không được dùng sheet cho mục đích thương mại. Bản quyền thuộc về tác giả của bài hát, tác giả của bản phối hoặc tổ chức sở hữu bản quyền bài hát.

TruongCa.com không giữ bất kỳ bản quyền nào.

* Credit

- Tên sheet nhạc: Tình xót xa vừa
- Tác giả: Trịnh Công Sơn
- Link lưu trữ Sheet: <https://truongca.com/nhac/5968-tinh-xot-xa-vua>

Scan mã QR code để tải về bản in chất lượng cao hoặc xem hợp âm và nghe hát mẫu.



Liên hệ & Khiếu nại: để lại lời nhắn tại Facebook chúng tôi
<https://www.facebook.com/messages/t/thuvienbannhac>

Xuất PDF và quản lý API bằng phần mềm của ivoicesoft.com